

## บทคัดย่อ

วิชา บธ. 851 : วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้โครงการผลิตกระดาษใบสับประรด  
ผู้จัดทำ : นางสาวประภาพรณ วิพรหมชัย  
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.พนม พรหมกันธา  
หลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ  
วันที่อนุมัติผลงาน : สิงหาคม 2545  
จำนวนหน้า : 116 หน้า

การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการผลิตกระดาษใบสับประรด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ศักยภาพและความเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้านการตลาด ด้านการจัดการ ด้านเทคนิคการผลิต และด้านการเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในการลงทุนในโครงการ โดยการรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ เอกสาร และวารสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายของโครงการเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยและภาคเหนือมีแนวโน้มขยายตัวอัตราร้อยละ 1 - 2 เนื่องจากมีแรงผลักดัน จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐและเอกชน จากนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งนโยบายการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางในชนบท ซึ่งเป็นการช่วยให้เกิดการกระจายงานและกระจายรายได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร

สำหรับโครงการผลิตกระดาษใบสับประรด เป็นโครงการลงทุนโดยการระดมเงินทุน 100% จากหุ้นส่วน 4 คน รวมเงินลงทุนในโครงการทั้งสิ้น 1,245,000 บาท ประกอบด้วย เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 1,211,500 บาท ค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงาน 5,000 บาทและเงินทุนหมุนเวียนภายในโครงการ 28,500 บาท อายุโครงการ 10 ปี โดยกำหนดอัตราส่วนลด 10% มีการจัดโครงสร้างองค์กรตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมีลักษณะการแบ่งงานกันทำตามสายงานแต่ละสายงาน รวมพนักงานในโครงการ 8 คน

ผลการประเมินโครงการพบว่า มีระยะเวลาคืนทุน 6 ปี 5 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 108,288.68 บาท ซึ่งมีค่าเป็นบวกและมากกว่าศูนย์ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับ 11.60% ซึ่งมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการ และจุดคุ้มทุนอยู่ต่ำกว่ายอดขายจากการวางแผนทางการเงินโดยวิธีอัตราส่วนทางการเงิน พบว่าโครงการมีสภาพคล่องสูง ควรนำเงินสดที่เหลือไปลงทุนหาผลประโยชน์อื่นๆ การบริหารลูกหนี้ควรมีการให้ส่วนลดเงินสด ส่วนลดการค้า และยืดระยะเวลาการขายเชื่อจากเดิม 30 วัน เป็น 45 วัน สินค้าคงเหลือไม่ควรเก็บไว้ในจำนวนมากๆ และนานจนเกินไป

จึงสามารถสรุปการศึกษาโครงการผลิตกระดาษใบสับประรด ว่าเป็นโครงการนำลงทุน เนื่องจากโครงการให้อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มากกว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการและมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเป็นบวก